

ข่าวเลขที่ 16

17 ตุลาคม 2566

พาณิชย์ตรวจเข้มเครื่องชั่ง พร้อมเดินหน้าสร้างเครือข่าย “สายตรวจอาสา DIT” สร้างความเป็นธรรมให้ประชาชน

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่สำนักงานสาขาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์จังหวัดภาคเหนือว่า เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 66 ได้นำเจ้าหน้าที่นายตรวจจังหวัด กรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องชั่งสปริงและเครื่องชั่งดิจิทัลที่ใช้ในการซื้อขายอาหารสด อาหารแห้ง ณ ตลาดประตูเชียงใหม่ และตลาดศิริวัฒนา จ.เชียงใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องชั่งในตลาดมีความเที่ยงตรง ประชาชนที่ไปซื้อสินค้าในตลาดจะได้รับสินค้าเต็มตามน้ำหนักที่ถูกต้อง ไม่มีการใช้เครื่องชั่งที่ไม่มีคุณภาพ หรือการโกงเครื่องชั่ง จากตรวจสอบพบว่าเครื่องชั่งในตลาดทั้งสองแห่งมีความเที่ยงตรงจึงได้ติดสติ๊กเกอร์ที่เป็นเครื่องหมายแสดงว่าเป็นเครื่องชั่งที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากกรมการค้าภายในประจำปีนี้แล้ว

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ รองอธิบดีกรมการค้าภายในได้สั่งการให้ศูนย์จังหวัดภาคเหนือและสำนักงานสาขาจังหวัดทุกสาขาจัดอบรมผู้ดูแลตลาดทั่วประเทศให้มากขึ้น เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบเครื่องชั่งและการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้มีความชัดเจน และสามารถที่จะทำหน้าที่เป็น “สายตรวจอาสา DIT” ได้ เมื่อมีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้การตรวจสอบเครื่องชั่งและการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าในตลาดเป็นไปอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึงยิ่งขึ้น นอกจากนี้ กรมฯ ยังสนับสนุนให้ทุกตลาดมีเครื่องชั่งกลางให้ประชาชนสามารถนำสินค้าที่ซื้อไปทดสอบได้ด้วยตนเองว่าสินค้านั้นเต็มตามน้ำหนักหรือไม่ ซึ่งทั้งตลาดประตูเชียงใหม่และตลาดศิริวัฒนาได้ดำเนินการแล้ว

สำหรับสถานการณ์การซื้อขายสินค้าอาหารสด อาหารแห้ง ในตลาดทั้งสองแห่งพบว่ามีประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคัก โดยในช่วงเทศกาลกินเจขณะนี้ได้มีการนำอาหารเจราคาประหยัดมาจำหน่ายเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนด้วย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบไว้

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอแนะนำประชาชนที่ไปซื้อสินค้า ไม่ว่าจะในตลาดหรือในห้างต่างๆ ให้สังเกตเครื่องชั่ง โดยเครื่องชั่งต้องวางบนพื้นราบที่มั่นคงแข็งแรง มีหน้าปัดแสดงน้ำหนักชัดเจน เข็มต้องเริ่มต้นที่เลขศูนย์ (0) และมีสติ๊กเกอร์ที่กรมการค้าภายในออกให้ กรณีสงสัยหรือพบเห็นว่าเครื่องชั่งอาจไม่เที่ยงตรง แจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน โทร 1569 เพื่อจะได้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ขอย้ำให้พ่อค้าแม่ค้าใช้เครื่องชั่งที่ผ่านการตรวจสอบให้คำรับรองจากกรมการค้าภายในแล้ว หากไม่ดำเนินการจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตราจังหวัด

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากพบมีการ
ดัดแปลงแก้ไขเครื่องซึ่งจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท
